

TU TƯÖNG HÖ CHÍ MINH VỀ ĐÖI MÖI, CHINH ĐÖN ĐÄNG

HUYENH VAN SINH (*)

Tö tööng Hö Chí Minh về Näng Công sain Viet Nam la một tö tööng löin nööc hình thanh ngay sau khi Ngööi nên với chui nghúa Maic-Lein in và löa chon con nööng cách maing voäsain, giöivai trong quan trong trong nhieim vui chanh nöa và nöa môi Näng hiện nay, lam cho Näng thät söi trong sách, vöng mainh, xöng näng la löc lööng chính trò länh näo toan xä höa, tiếp túc döövai ngöin cö nöc lap dân töc và chui nghúa xä höa. Nöi la một trong nhöng nhieim vui chui yeu nhất của toan Näng, toan dân ta, la vain neäthen choi nöa söi nghiệp cách maing nên thanh công. Chui töch Hö Chí Minh thông xuyen quan tâm, chăm lo xây döng, chanh nöa, nöa môi Näng neä Näng luôn xöng näng la ngööi länh näo và la ngööi näy töi thät trung thanh của nhân dân. Tröc lúc nï xa, trong *Di chui* Ngööi nhân mainh: "Việc can phải lam tröc tiến la chanh nöa lai Näng, neä lam cho möi näng viein, nöan viein, chi böa neä ra söc lam tron nhieim vui Näng giao phoi toan tâm, toan yu phuc vui nhân dân. Lam nöc việc nö vaäy, thì dư công việc löin máy, khi khai nên máy chung ta cùng nhất nöh thanh löi"⁽¹⁾.

Néä xöng näng la một Näng cách maing chän chính länh näo söi nghiệp cách maing tö löin của giai cấp và dân töc, möi näng "vöa la näo nöc, vöa la vain mình", möi näng tieu bieu cho trí tueä danh döi, löng tâm của dân töc và thöi näi, Näng phải thông xuyen chăm lo nên việc chanh nöa và nöa môi ban thân mình. Chanh nöa và nöa môi Näng nhaim lam cho Näng thöc söi trong sách, vöng mainh ve chính trò, tö tööng và töa chöc, lam cho nöi nguä can böi näng viein khöng ngöng näng cao phẩm chất và näng löc tröc nhöng yeu cau, nhieim vui cách maing nät ra.

Theo Ngööi thì "nöa môi" và "chanh nöa" la hai van neä coi möi quan heä gan böi biein chöng với nhau. Ngööi cho rang phải trên cö söi nöa möi ma chanh nöa. Tai Hö nghö can böi Trung ööng Näng läin thöi VI (01/1949), Ngööi nä dung thuat ngö "chanh nöa nö bö Näng". Nö vaäy, thuat ngö "chanh nöa Näng" nhaim näng cao trình nöa yu länh näo nöc cách maing cho can böi näng viein, näim böi cho Näng nüi söc länh näo cuoc kháng chiein kiein quoc näng böc sang mö böc ngoät möi. Khi cách maing chuyen mainh sang töng phän công (1952), Chui töch Hö Chí Minh nä noi: "chanh nöa Näng la việc chính ma chung ta phải lam ngay". Chanh nöa Näng öi näy lam ham lam cho can böi näng viein thäm nhuän nööng löi cách maing, löi trö tö tööng phi voäsain, nhöng bieu hiện bi quan dao nöng, yu lai söi giup nö tö bein ngoai. Nö vaäy, nöa möi và chanh nöa la hai mat coi quan heä mat thieät với nhau. Nöa möi Näng la phải xä böi cai läc häu, löi thöi hay sai trái neä tai ra nhöng cai möi, nüing näi hôn, tiến böi Com chanh nöa Näng la sap xep lai nhöng cai nüing voän coi tröc kia nên nay vain com giai trò nüing näi nhöng nä bö lam sai lech. Xây döng Näng phải tiến hanh trên cai hai mat trên nöa möi và chanh nöa Näng. Hai mat näy quan heä chät cheo với nhau, chanh nöa la tiến neä cho nöa möi, nöa möi neä nem lai cho Näng mö chät lööng möi, mö tâm cao möi; chanh nöa neä tön tai, nöa möi neä phät trien.

Chui töch Hö Chí Minh luôn chui trong gan việc xây döng nööng löi chiein löc, sách löc cho cách maing Viet Nam với việc chăm lo xây döng, chanh nöa Näng. Ngööi coi việc xây döng, chanh nöa Näng khöng phải la giai pháp tình theä nhất thöi ma la nhieim vui chiein löc tät yeu và la công việc thông xuyen của Näng. Böi vì, công cuoc nöa möi cang nöc näy mainh, nhieu van neä möi lai nöc nät ra, cang nöi höi Näng phải

(*) Thäc sö, giaiug viein khoa Xây döng Näng

¹ Hö Chí Minh Toan tap, tap 12, Nxb Chính trị Quoc gia, 2000, Hä Noi, tr. 503.

có các toà chức cô sồi Nặng, kiến toan toà chức, nói mỗi phòng thóc lãnh nào của Nặng.

Cô sồi Nặng làm nội truyện nãi, toà chức triển khai nên tổng ngời dân tại các các nghè quyết, chæ thò của cấp trên từ trung ông xuống tận cô sồi xuống các cấp chính quyền, các ban ngành, non thể Chuộtch Hoà Chí Minh nãi chæ rồi Nặng phải gần bồi liên hệ chặt chẽ với quân chung; ôi nãi coi quân chung ôi nãi coi các sồi lãnh nào của Nặng, cho nên toà chức Nặng phải nôi thanh lập, nôi toà chức tại các nôi và cô sồi Ngời nôi: "Ôi mỗi xông may, hãm mọi xí nghiệp, cô quan, trường học, nông trại nông thôn, nãi nãi coi 3 nãi viên trôi nổi thì lập một chi bộ"⁽⁵⁾. Toà chức cô sồi nãi nôi thanh lập ông với cấp hành chính Nha nôi ôi cô sồi và ôi cô quan, nôi và sồi nghiệp hoặc nôi và cô sồi trong công an nhân dân và quân nôi, toà chức kinh tế Xet trong hệ thống toà chức của Nặng, thì toà chức cô sồi Nặng là "nên tảng", là "gốc rễ" của Nặng. Ngời khai nôi: "Chi bộ là gốc rễ của Nặng"⁽⁶⁾ và "chi bộ là nền tảng của Nặng"⁽⁷⁾. Một cây không thể thiếu gốc rễ một ngôi nhà không thể thiếu nền móng. Nêu nôi nãi nôi lên và trí, vai trò cốt ky quan trọng của chi bộ với tổ chức là toà chức cô sồi nãi. "Các chi bộ mạnh tức là Nặng mạnh"⁽⁸⁾ và "Nặng mạnh là do các chi bộ mạnh"⁽⁹⁾. Chuộtch Hoà Chí Minh chæ ra rằng "Một chi bộ tại phải là một hạt nhân vững chắc, lãnh nào nông bao thì nũa yêu nôi, cần kiểm xây dựng nôi nhà"⁽¹⁰⁾. Vì vậy, cần phải chăm lo xây dựng toà chức cô sồi Nặng làm cho toà chức cô sồi Nặng vững mạnh, xông nãi là nên tảng, gốc rễ của Nặng, là hạt nhân chính trị cô sồi

Ben cạnh nôi Ngời cũng nêu rõ việc kiến toan toà chức cô sồi Nặng phải cần phải huy dân chui trong sinh hoạt Nặng, qua nôi khô dạy tính tích cực, chui nông sang tại các toà chức Nặng và nãi viên. Thúc hiện tại dân chui trong Nặng

seita nhiều kiến thức nãi dân chui trong các cô quan nôi nôi cũng nhò toan xã hội. Dân chui seikhuyến khích mỗi ngời mạnh dân suy nghĩ, tìm tòi nôi gộp xây dựng nãi thóc hiện nôi ông loá, chui trong, chính sách của Nặng và Nha nôi. Vì lẽ nôi Ngời luôn nhân mạnh phải chui yithúc hành dân chui trong tại trong Nặng. Trong sinh hoạt nãi, Ngời chæ ra rằng "phải thúc sồi môi trường dân chui nãi tại các Nặng viên bay tới hết yikien của mình; phải gom gộp yikien của Nặng viên nãi giúp nôi Trung ông chui bỏ Nãi hoá Nặng cho thật tốt"⁽¹¹⁾. Nhò vậy, việc phải huy dân chui trong sinh hoạt Nặng coi yinghua to lớn trong sồi phải triển của các mạng. Mỗi Nặng viên nôi nếu ra yikien, quan nãi của mình, tòi phê bình và phê bình làm cho toà chức nãi trôi nổi trong sách, vông mạng nôi. Tuy nhiên, dân chui phải nôi tại tập trung, gần liên với tập trung. Phải huy dân chui nôi nãi với việc tăng công tập trung và ky luật của Nặng. Ngời nãi nôi: tòi do, dân chui ôi nãi là "Nôi với mỗi và nãi mỗi ngời tòi do bay tới yikien của mình, gộp phân tìm ra chui ly Nôi là quyền lợi mà cũng là nghĩa vui của mỗi ngời"⁽¹²⁾.

Cách mạng càng phải triển, nhiệm vui càng nãi nãi nôi phải cũng có và tăng công sồi nôi kết, thống nhất trong toan Nặng, nhất là nãi với cần bồi lãnh nào và giới vông nôi kết, thống nhất trong tổ tông lãnh nào. Ngời nôi "Ngày nay, sồi nôi kết, trong Nặng là quan trọng nôi bao giờ hết, nhất là sồi nôi kết chặt chẽ giữa các cần bồi lãnh nào"⁽¹³⁾. Cần bồi lãnh nào nôi kết, thống nhất coi nãi hõng nên sồi nôi kết, thống nhất của nhiều cần bồi nãi viên, nên toan Nặng. Sồi nôi kết của Nặng càng nôi cũng có thì sồi nôi kết của dân tòi càng nôi tăng công. Giới vông nôi kết thống nhất trong tổ tông lãnh nào là một trong những và nãi cần thiết mà Chuộtch Hoà Chí Minh rất chui trong. Một Nặng muốn vông mạnh, thúc hiện nôi vai trò bồi tham mưu tại cao của toan thể dân tòi, giải quyết những nhiệm vui của cách mạng nãi ra thì trôi hết Nặng phải là một toà chức chính trị tiến tiến, nãi diễn cho trí tuệ của cả dân

⁵ Hoà Chí Minh, Toan tập, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, Hà Nội, tr. 242.

⁶ Hoà Chí Minh, Toan tập, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, Hà Nội, tr. 242.

⁷ Hoà Chí Minh, Toan tập, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, Hà Nội, tr. 467.

⁸ Hoà Chí Minh, Toan tập, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, Hà Nội, tr. 243.

⁹ Hoà Chí Minh, Toan tập, tập 8, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, Hà Nội, tr. 270.

¹⁰ Hoà Chí Minh, Toan tập, tập 10, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, Hà Nội, tr. 205.

¹¹ Hoà Chí Minh, Toan tập, tập 10, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, Hà Nội, tr. 118.

¹² Hoà Chí Minh, Toan tập, tập 8, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, Hà Nội, tr. 216.

¹³ Hoà Chí Minh, Toan tập, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, Hà Nội, tr. 492.

toàn. Nàng phải tiếp tục nói mỗi phòng thóc lãnh nào của mình cho phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của tổng giai nhân. Vì vậy, Người luôn quan tâm tới việc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nên nhân dân tin tưởng thì Nàng phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của mình và không ngừng phải nói mỗi phòng thóc lãnh nào.

Theo vào nội Chủ tịch Hồ Chí Minh xem công tác dân vận là một việc làm hết sức quan trọng. Người yêu cầu cán bộ Đảng viên phải biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, vận động nhân dân xây dựng Đảng. Người nói “Nàng phải giao đực cho Đảng viên, cán bộ của mình rèn luyện nội tâm khiếm tốn học hỏi nhân dân, phải biết lắng nghe ý kiến của dân, bởi quyền hành và lợi lộc nếu ở nơi dân”⁽¹⁴⁾. Nếu người cán bộ Đảng viên không biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, không thực hiện đúng “bao nhiêu lỗi ích nếu vì dân” thì trôi nổi trôi nổi, quan liêu không nắm bắt tin yêu. Nàng phải coi trọng nhiệm vụ nâng cao dân trí, học mình vào nhân dân để hiểu những nguyện vọng của họ, không cứng không phải theo đuổi quá chung... Người nói “Nàng cần phải coi kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”⁽¹⁵⁾. Để xây dựng Đảng thành một tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh, cần phải kiên trì toan toách, nói mỗi phòng thóc lãnh nào của Nàng, cần phải huy động trí tuệ trong sinh hoạt Đảng, giáo dục nhân kết, thống nhất trong tổ chức lãnh đạo, tăng cường vai trò lãnh đạo và tiếp tục nói mỗi phòng thóc lãnh nào của Nàng cũng nhờ nói mỗi phòng thóc lãnh nào công tác dân vận. Nói là những nói dung cô bản thể thực hiện tốt việc kiên trì toan toách và nói mỗi phòng thóc lãnh nào của Nàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng dạy công xây dựng, kiên trì.

Thời ba, tham nhân Tô tông Hồ Chí Minh trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với yêu cầu nói mỗi đất nước hiện nay.

Từ thời điểm sau 25 năm, kể từ sau Ngày hội “nói mỗi” (12/1986) chứng minh rằng lối nói mỗi toan diện do Nàng ta khởi xướng và thực

hiện là đúng đắn, mở cách mạng Việt Nam vượt qua những thử thách to lớn, tạo ra một những thanh toán quan trọng góp phần mở đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội hoàn thành nhiệm vụ đưa ra cho giai nhân của thời kỳ quá độ bước sang giai nhân cách mạng mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một ta tiến hành này mình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp và tạo ra những thuận lợi, xuất hiện thời cơ, năng động cũng xuất hiện những thách thức, nguy cơ lớn. Những nguy cơ nổi lên các thể lực thu nhập âm mưu “diễn biến hòa bình”, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và thế giới đang là một vấn đề lớn, nguy cơ chế độ xã hội chủ nghĩa cũng là một vấn đề lo ngại, ngoài ra cần tham nhưng, tham ô cũng cần xem là “quốc nạn”.

Ngày hội Đảng lần IX, Nàng ta khẳng định: “Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những ưu điểm đang nổi lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện nói người cán bộ Đảng viên, chưa nắm chắc và này lui một số suy thoái về tổ chức chính trị, đạo đức, lối sống. Một số tổ chức Đảng cơ bản cấp cho một số chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo, nói bộ không hoàn kết, chất lượng sinh hoạt Đảng giảm sút, công tác tổ chức, công tác lý luận còn yếu kém, bất cập, công tác cán bộ còn một số biểu hiện trì trệ Việt nói mỗi phòng thóc lãnh nào của Nàng còn lung tung”⁽¹⁶⁾.

Trong xu thế hội nhập kinh tế và giao lưu văn hóa đang diễn ra với thế giới và bao hiện nay thì việc vận dụng Tô tông Hồ Chí Minh trong nói mỗi, chỉnh đốn của Nàng ta hiện nay là nhiệm vụ then chốt, cần kịp và một cách thông suốt, muốn thế cần:

Một là nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tổ chức Hồ Chí Minh, gắn liền mục tiêu nói lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tổ chức Hồ Chí Minh trong hoạt động của Nàng. Thông suốt tăng kết thúc tiến, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết những vấn đề do cuộc sống đặt

¹⁴ Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, Hà Nội, tr. 698.

¹⁵ Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, Hà Nội, tr. 511.

¹⁶ Văn kiện Ngày hội đại biểu toàn quốc lần IX (2001), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 146.

ra. Công tác này thông xuyên và mỗi lúc mỗi mới, luôn gắn liền với mỗi công tác giáo dục lý luận chính trị, tờ tờng trong Đảng, trước hết cho mỗi người cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt các cấp; mỗi một nội dung, phòng họp học tập và giảng dạy trong hệ thống trường chính trị, mang tính thiết thực và hiệu quả.

Hai lần luôn nói mỗi và tôi nói mỗi hoạt động cô sự Đảng, các biết cần quan tâm chất lượng nói người Đảng viên các chất và lòng: “Đảng viên thì trước lang nói theo sau”, luôn xứng tầm thời đại. Muốn thế nói người Đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, coi phẩm chất, đạo đức cách mạng, coi ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; kiến thức lập trường giai cấp công nhân, phải nêu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng; năng động, sáng tạo, vững vàng trước mỗi khó khăn, thử thách.

Ba lần phải huy động nói với giới kỹ thuật trong Đảng. Mỗi cán bộ Đảng viên coi quyên tham gia quyết định công việc của Đảng; quyên nói thông tin, thảo luận, tranh luận, nêu ý kiến riêng, báo lỗi ý kiến trong tổ chức. Muốn vậy, các cấp lãnh đạo tổng cấp phải luôn lắng nghe ý kiến của cấp dưới, của Đảng viên và nhân dân. Xây dựng niềm tin cho quần chúng nhân dân với quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân nói với việc hoạch định nông nghiệp, chủ trương, chính sách, quyết định lớn của Đảng và việc tổ chức thực hiện, kế hoạch nói với công tác tổ chức và cán bộ.

Bốn lần cần tập trung nói mỗi phòng chức năng của Đảng nói với Nhân dân. Đảng lãnh đạo Nhân dân bằng nông nghiệp, quan niệm, các nghề quyết; lãnh đạo thể chế hoá cái thể chế hoá thành Hiến pháp, pháp luật, kế hoạch, các công trình công tác lớn của Nhân dân; bố trí nung cần bộ và thông xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Nông thôn, cần tăng cường trách nhiệm của cán bộ Đảng viên. Nói mỗi phòng chức năng của Đảng nói Đảng cần gắn liền với nói mỗi phong cách và là là làm việc thật sự dân chủ thiết thực với thể chế một Nhân dân Pháp quyền “của

dân, do dân và vì dân” nhờ bài thơ của Ngô Đình Diệm dạy với 12 nội yêu cầu mỗi người phải nhớ và thực hành khi tiếp xúc với dân “*Mười hai nội trên/ Ai chửi lang nói/ Heo nói yêu nói/ Nhất quyết không quên/ Tập thanh thời quen/ Muốn người nhớ một/ Quan tốt, dân tốt/ Muốn số nội nên/ Giữ coi vững, cây mỗi bền/ Xây lâu tháng lâu trên nên nhân dân*”⁽¹⁷⁾.

Tờ tờng Hoà Chí Minh và chính nói, nói mỗi Đảng ta nói xem nhờ một lời hiệu triệu, hết sức quan trọng nên lại cho dân tộc Việt Nam, một hệ thống lý luận với những nội dung hết sức phong phú và việc xác định vai trò lãnh đạo của chính Đảng của giai cấp vô sản nên xây dựng Đảng trong nhiều kiến Đảng cần quyết, từ nguyên tắc lãnh đạo của Đảng nên tổ chức đạo đức của người cán bộ Đảng viên. Coi thể nói, những luận điểm trong tờ tờng của Ngô Đình Diệm về “Đảng phải thông xuyên tới chính nói, tới nói mỗi” nên nay vẫn còn nguyên giá trị, các biết trong số nghiệp nói mỗi hiện nay, nhiều vấn đề khác xuất trong nhiều kiến nên kinh tế thị trường nói hỏi Đảng phải tuân thủ nghiêm ngặt những luận điểm của Ngô Đình Diệm về Đảng Công sản nói chung, và xây dựng chính nói Đảng nói riêng.

Xuyên qua thời gian và không gian, đời anh sáng của chủ nghĩa Mác-Lenin và tờ tờng Hoà Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta càng vững tin vào tháng lâu của số nghiệp nói mỗi do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo nhằm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và minh”. Hiện nay, xây dựng, nói mỗi và chính nói Đảng thông xuyên làm cho Đảng không ngừng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị lãnh đạo toàn xã hội, tiếp tục tiến lên đời nói mỗi lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Song, này con lao nhem vui then chơi, các bậc hàng này coi ý nghĩa sống con của toàn Đảng toàn dân trong công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay, nhà số nghiệp nói mỗi đất nước trên mỗi phòng diện nên thanh công.

¹⁷ <http://www.sgpp.org.vn/chinhtri/ngaynaynamay/2009/4/186434/>